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การที่พระองค์ท่านไปประทับที่เยอรมนีบ่อยในช่วงก่อนเพราะพระองค์ท่านทรงเข้ามาสังคายนาพวกกร่าง  และโกงกินในวัง
และพวกที่ถูกลงโทษมีความเจ็บแค้นอาจคิดลอบปลงพระชนม์  จึงต้องป้องกันไว้ก่อน โดยเฉพาะเรื่องอาหาร

    

คนเป็นจำนวนมากไม่รู้ว่า ร.๑๐  ทรงงานอย่างที่ไม่ได้เปิดเผยหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์อะไร  และพระองค์ท่านมีพระราชวินิจฉัยที่ดีมาก 
และทีมงานที่พระองค์ท่านทรงเลือกก็เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูง ขยัน อดทน  และมีดุลยพินิจดีมากด้วยเช่นกัน

    

เราเคยทำงานในบริษัทหนึ่ง และถูกส่งตัวไปช่วยงานที่  สนง.ทรัพย์สินฯ ส่วนพระมหากษัตริย์ พวกเรายังแอบทึ่งเลยที่พระองค์ท่านทรง commented หลายเรื่องด้วย
ลายพระหัตถ์ของพระองค์ท่านเองอย่างรอบคอบ

    

แถมซ้ำที่ดินใจกลางเมืองหลายแห่งที่เหลืออยู่นั้น  ทางเอกชนบางรายจ้องจะประมูลเช่าไปทำธุรกิจ แต่เมื่อพระองค์ท่านครองราชย์  ก็ทรงเอาที่ดิน prime  area ใจก
ลางเมืองหลายแห่งมาทำเป็นสาธารณประโยชน์ เช่น

    

**สนามม้านางเลิ้ง 300 กว่าไร่  เอกชนเคยมาจ้องจะเช่าไปทำธุรกิจใหญ่โต แต่ตอนนี้ ร.๑๐  พระราชทานให้ทำเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ให้ชาว กทม.
เป็นสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙  ซึ่งมีขนาดเกือบเท่าสวนลุมฯ เลย

    

**ที่ดิน  (แถวพลับพลา) ติดคลองลาดพร้าว จำนวน 80 ไร่ พวกเราเคยได้รับมอบหมายให้ช่วยศึกษาดูว่า  ควรจะนำมาทำโครงการอะไรดี
แต่พอพระองค์ท่านครองราชย์  ทรงตัดสินพระทัยยกที่ดินทำเลทองนี้ให้แก่กองทัพบก  เพื่อทำเป็นพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าไปเลย

    

**แล้วที่ชาวบ้านเคยบ่นว่า  ทรงเอาคืนที่ดินสวนสัตว์ดุสิต แล้วจัดที่ดินใหม่ให้ไปอยู่ชานเมือง 
แต่เราหารู้ไม่ว่ากำลังมีพระราชดำริให้มีโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลในที่ดินตรงนี้แทน  เพราะโรงพยาบาลในใจกลางเมือง
กทม.ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

    

เราลองคิดดูสิว่า ระหว่างโรงพยาบาลที่มีความจำเป็นต่อราษฎรที่หนาแน่นในใจกลางเมือง  กับสวนสัตว์ที่จำเจ อะไรจะมีประโยชน์กว่ากัน (ส่วนการเรียนรู้ของเด็กๆ 
ที่ต้องการไปสวนสัตว์  เราสามารถเดินทางออกไปชานเมืองอีกหน่อยเดียวจะรื่นรมย์กว่าไหม)
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**ส่วนการปรับปรุงพื้นที่พระราชวังสวนจิตรฯ  ที่หลายคนบอกว่ามีรับสั่งให้เคลียร์พื้นที่ทดลองโครงการในพระราชดำริของ ร.๙  ไปหมดเลย แต่เราลองคิดดูสิว่า
โครงการเหล่านั้นพระชนกท่านได้ทรงทำสำเร็จแล้ว  และได้ส่งต่อผลการทดลองออกไปสอนชาวบ้านตามสถานที่จริงแล้วทั่วประเทศ 
และมีการต่อยอดการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ออกไปอย่างกว้างขวาง  แล้วเรายังจะเก็บพื้นที่ในวังให้เป็นแบบนี้เพียงแค่ให้เป็นที่ระลึกเท่านั้นหรือ 
ในเมื่อการทดลองได้สำเร็จไปหมดแล้ว

    

ทำไมเราไม่เอามาปรับปรุง  เพื่อดูว่าควรจะทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อไป  หรืออย่างน้อยก็ปรับปรุงให้กลับมาเป็นพระราชวังที่ดูดีอีกครั้ง
และพวกคนในวังที่ทุจริตจะได้ถูกถอดถอนออกไปด้วยเลย

    

พระองค์ท่านทรงกล้าหาญที่จะปราบทุจริต ทรงกล้าที่จะสะสาง  และทรงหนักแน่นต่อคำใส่ร้ายนินทา

    

เท่าที่ได้ประสบมา  จะเห็นได้ว่ากษัตริย์พระองค์นี้มีพระราชวินิจฉัยที่ดีมาก  และไม่ได้ทรงเห็นแก่พระองค์อย่างที่หลายคนนินทาเลย

    

การที่ทรงกล้าหาญที่จะออกมาจัดการทรัพย์สมบัติที่เป็นมรดกตกทอดของบูรพกษัตริย์ไทย  มันไม่ใช่ความเห็นแก่พระองค์เลย แต่เป็นสิทธิโดยชอบธรรม 
และความมีพระทัยกว้างของพระองค์ท่านมากกว่า  ที่ทรงยินดีเอาที่ดินทรัพย์มรดกของพระองค์ท่าน (หลายหมื่นล้าน) มาแบ่งปัน
และทำประโยชน์ให้แก่สังคมไทยด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่กว้างขวางมาก

    

หากเราไม่มีอคติ และมีใจเป็นกลาง เราจะเห็นอะไรดีๆ  มากมายที่บูรพกษัตริย์ไทยได้ทรงทำให้แก่ประชาชน แต่ถ้าเราหูเบา ฟังความข้างเดียว 
และถูกปลูกฝังชุดความคิดที่มีอคติ เข้าข้างตัวเอง เราก็จะตกอยู่ในห้วงแห่งความเกลียดชัง  ก้าวร้าว ทำตัวเป็นศาลที่ต้องการตัดสินผู้อื่นอย่างเมามัน 
และตกเป็นเครื่องมือของคนที่ไม่หวังดีต่อความมั่นคงของชาติอย่างน่าเสียใจ

    

    

น้อมดวงจิตกราบพระบาทน้อมเกล้าฯถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  
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